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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ครั้งที่ 10/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕66 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคารรัชมังคาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

รายนามกรรมการสภาสถาบันผู้มาประชุม  
๑. ประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

(๑) นางสิริกร  มณีรินทร์  นายกสภาสถาบัน 
(๒) นายเอกศักดิ์  คงตระกูล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทักษิณ  กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบัน                 

(นางกรรณิกา สุภาภา รักษาราชการแทน) 
(๕) นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 
(๖) นายเจษฎา   อาจฉายา  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 

๒. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(๑) นายแพทย์อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๒) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบัน 
(๕) นายศิริชัย  สาครรัตนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๖) นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภาสถาบัน 
(๗) นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา  กรรมการสภาสถาบัน 
(๘) นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร  กรรมการสภาสถาบัน 
(๙) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบัน 

                (นางสาวสกุลรัตน์  ตาละโสภณ ผู้แทน) 
(๑๐) นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๑) นายไพฑูรย์  ฟักเขียว  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๒) นายทิวากร  เหล่าลือชา  กรรมการสภาสถาบัน 

 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ลาประชุม) 

(๑) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ อุปนายกสภาสถาบัน 
วิจัยและนวัตกรรม (นายสุทน เฉื่อยพุก ผู้แทน) 

(๒) นายธนภณ วัฒนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการสภาสถาบัน 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายถนอม  อินทรกำเนิด ประธานที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. ผศ.ประเสริฐ  จริยานุกูล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. นางสาววนิดา สุภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน  
4. นางสาวรัชนันท์  ไชยสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองอำนวยการ 
5. นายทศปริชัย  เลาห์ทวี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. นางสาววิภาดา  ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย 
7. นายศิวะณัฐฑ์  ก้อมมังกร นิติกร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
8. นายพฤกษ์  สิริวารินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
9. นางสาวรุ่งนภา  เลิศเวช นิติกรปฏิบัติการ 
10. นายธนกฤต  มนูญญา นิติกรปฏิบัติการ 
11. นางสาวนริศรา  ทะเย็น สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.  

 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้กรรมการทุกท่านแสดงตนเพื่อร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 คน และกรรมการ 
ผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 4 คน รวมกรรมการผู้เข้าประชุมทั้งหมด 16 คน 
จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ๑9 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที ่ประชุมทราบว่า วันนี ้เป็นการประชุมครั ้งแรกของ นางกรรณิกา สุภาภา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 และมอบให้นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง ผู้ช่วยเลขานุการสภา
สถาบัน ทำหน้าที่เลขานุการสภาสถาบัน และนายศิวะณัฐฑ์ ก้อมมังกร นิติกร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
ทำหน้าที่รายงานวาระการประชุม   
 

มติ 
 รับทราบ 
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วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิต ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลธัญบุรี กับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้บันทึกความร่วมมือการจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิต  
ในระบบธนาคารหน่วยกิตร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (มทร.ธัญบุรี) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
2566 เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ มีความรู้ มีทักษะด้านวิชาการ 
ทักษะด้านวิชาชีพ สมรรถนะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การจัดการศึกษา 
และการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิตหรือคลังหน่วยกิต นั้น 
 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 สถาบันวิทยาลัยชุมชน นำโดย รองศาสตราจารย์สิตา ทิศาดลดิลก  
รองผู ้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และคณะ ได้ร่วมประชุมหารือและจัดทำแผนการดำเนินงานการ           
จัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิตร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
โดยมี รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี       
เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบัวแสด ชั ้น 2 อาคาร สวท. มทร.ธัญบุรี สรุปสาระสำคัญของ           
การประชุมได้ ดังนี้ 
 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยบุคลากรของทั้ง 2 สถาบัน โดยให้ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงนามในคำสั่งของหน่วยงาน
ต้นสังกัด  
 2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ระยะ 4  ปี ประกอบด้วย 
  2.1 กำหนดหลักสูตรนำร่อง จำนวน 5 สาขา ประกอบด้วย สาขาการท่องเที ่ยว สาขา
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการ สาขาสุขภาพและความงาม และหมวดการศึกษาท่ัวไป   
  2.2 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงและเทียบเคียงหลักสูตร ของ มทร.ธัญบุรี  และสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 
  2.3 สร้างความเข้าใจระบบคลังหน่วยกิตถึงวิธีการดำเนินงานให้วิทยาลัยชุมชน 
  2.4 พัฒนาหลักสูตร Non Degree ร่วมกัน 
  2.5 จัดทำคู่มือการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต 
  2.6 พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนและการสะสมหน่วยกิต 

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ 
 ประธานแจ้งว่า ขอให้นางกรรณิกา สุภาภา รักษาการผู ้อำนวยการแทนผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน กำกับการดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยตนเอง เช่น การตั้งคณะทำงาน จัดลำดับความสำคัญของ
เนื้อหาการดำเนินงาน และรายงานต่อที่ประชุมเป็นระยะ และในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่สถาบั นวิทยาลัย
ชุมชนเข้าพบ ท่านศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เพื่อรายงานผลงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่จะบรรจุไว้ในผลงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้วย  

 มติ 
 รับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 9/2566  
                            (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 และวาระลับ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ 9/2566 (ผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์)  
เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 
กระทรวงศึกษาธิการ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและแจ้งให้กรรมการสภาสถาบัน
พิจารณาทาง e-mail เรียบร้อยแล้ว โดยไมม่ีกรรมการขอแก้ไข 

มติ   
 รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ 9/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)         
เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 และวาระลับ โดยให้มีการแก้ไขใน วาระที่ 4.3 ข้อ 5.2 ย่อหน้าที่สอง 
บรรทัดที่สาม จาก “ และข้อ 4.2 ... “ เป็น “ และข้อ 5.2 ... “ 
 ทั้งนี้ มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่งรัดการปรับปรุง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเงินรายได้ ในประเด็น  
การจัดหารายได้ การใช้คำ “เงินรายได้แบบมีวัตถุประสงค์ หรือ เงินรายได้แบบไม่มีวัตถุประสงค์” และนิยามของ
รายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ควรสอดคล้องกับนิยามที่กำหนดไว้ของสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพ่ือทีก่ารดำเนินการในเรื่อง การเบิกจ่าย การไมต่้องนำส่งเงินรายได้ และ
การตรวจสอบ จะได้สอดรบักับหลักเกณฑ์ของทั้ง 3 หน่วยงานดังที่กล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี ่ยวกับการดำเนินงาน  
ในเรื ่องต่าง ๆ นั ้น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้ว  
จึงขอเสนอรายงานมาเพื่อทราบ รายละเอียดดังที่นำเสนอต่อทีป่ระชุม 

มติ 
 รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระ ๔.๑ เรื่อง การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง  
 ตามคำสั ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที ่ 19/๒๕๖6 ลงวันที ่ 25 กันยายน 2563 แต่งตั้ง 
นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน อีกตำแหน่งหนึ่ง เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า นางกรรณิกา    
สุภาภา ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอใช้อำนาจตามความในมาตรา 27 (๘)         
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 เสนอแนะในการแต่งตั้งให้ 



๕ 
 

 1. นายเจริญชัย  วงษ์จ ินดา ดำรงตำแหน่งรองผู ้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ  
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 2. รองศาสตราจารย์สิตา ทิศาดลดิลก ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 โดยมีคุณสมบัติตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558         
ดังที่ได้นำเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมแล้ว  
 
ข้อพิจารณาและเสนอแนะ  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นายเจริญชัย วงษ์จินดา ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออก 
จากรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อสมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ด้วยเจตนารมณ์ ให้การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินไปด้วยความโปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล ดังนั้น การจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จะมีความ
เหมาะสมหรือไม่ ที ่ประชุมได้อภิปรายแสดงความเห็นว่า โดยหลักการของข้อกฎหมายแต่งตั ้งได้ แต่งาน 
ที ่มอบหมายให้ร ับผิดชอบต้องไม่เกี ่ยวข้องกับการสรรหาผู ้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เช่น งาน  
การบริหารงานบุคคล งานกิจการสภาสถาบัน และในประเด็นนี้ก็มีองค์กรหลายแห่งที่มีผู้ที่ดำรงตำแหน่งรอง
สามารถสมัครขึ้นมาแข่งขันเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรได้ ประกอบการผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ต้องรับผิดชอบบริหารงานทั้งที่ วิทยาลัยชุมชนตราดและที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน และเป็น
อำนาจของผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่จะเสนอแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ เพื่อให้บริหารงานของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนดำเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นชอบตามเสนอ โดยมอบผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลยัชุมชน 
มอบหมายงานให้รองทั้ง 2 ท่าน ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ทั้งนี้ มอบให้ รองศาสตราจารย์สิตา ทิศาดลดิลก 
ให้ทำหน้าที่เลขานุการสภาสถาบันและเลขานุการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน    

มติ 
 เห็นชอบให้แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามมาตรา 22 มาตรา 23 วรรคสี่ และ
มาตรา 27 (8) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1. ให้แต่งตั้ง นายเจริญชัย วงษ์จินดา ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่
วันที่ 2 ตุลาคม 2566 และเนื่องจากนายเจริญชัย วงษ์จินดา ขอลาออกจากการตำแหน่งรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อสมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนั้น เพ่ือ
ป้องกันการร้องเรียน และเพื่อความโปร่งใส ยุติธรรม ในกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
จึงมอบให้ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พิจารณามอบหมายภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ งานการบริหารงาน
บุคคล งานกิจการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

2. ให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สิตา ทิศาดลดิลก ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 และให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
 
 
 



๖ 
 

 วาระท่ี 4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ 
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 

สรุปเรื่อง 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั ่งที ่ 115/2566 ลงวันที ่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัต ิหน้าที ่ของผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา  และมีคำสั่ง  
ที่ 175/2566 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที ่ของผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา โดยเปลี ่ยนจาก “ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงาหรือผู ้ที่
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนมอบหมาย” เป็น “รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา” ทั้งนี้ ในเรื่องดังกล่าว 
โรงพยาบาล MedPark มีหนังสือลงวันที่ 26 กันยายน 2566 เลขที่ CAO:016/2023:ms แจ้งยืนยันว่า      
นายปกรณ์ ตันสกุล ได้เข้ารับการรักษา ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 22 กันยายน 2566 ด้วยโรค
ลิ้นหัวใจตีบและหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยได้ย้ายไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจจริง     
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที ่ของ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ได้ดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยได้ลงพื ้นที ่เพื ่อแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิงประจักษ์ และพิจารณาจาก  
(๑) เอกสารหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัย (๒) สังเกตและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรของ
วิทยาลัยชุมชน (๓) สัมภาษณ์ผู ้อำนวยการวิทยาลัย และ (๔) การอภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นของ
คณะกรรมการประเมิน โดยผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา อยู่ในระดับ  
ดีมาก (4.53 คะแนน) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังที่ได้นำเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมแล้ว 

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
จึงเห็นชอบผลการประเมินฯ ตามท่ีคณะกรรมการประเมินฯ เสนอ 

มติ 
 เห็นชอบให้ นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ ์ ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที ่ของ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 
    - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่อง การเยียวยาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

  ประธานขอให้ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล ประธานคณะทำงานเฉพาะกิจ (ช่วยเหลือเยียวยาวิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาคร) แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความก้าวหน้าในการลงพ้ืนทีไ่ปเยียวยาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 2566 ได้พบกับบุคลากรทั้งหมดและนายสุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1 เรื่องการร้องเรียน ขณะนี้ทุกคนพยายามเข้าใจปัญหาและพยายามเปิดใจหาทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน ซ่ึงขณะนี้ไม่มีการร้องเรียนเพิ่มเติมเข้ามาอีก 
  ประเด็นที่ 2 เรื่องปัญหาการก่อสร้างตึกวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครได้มี
การหารือกับผู ้รับเหมา ซึ ่งการก่อสร้างได้มีความคืบหน้าส่วนหนึ ่ง แต่ยังช้ากว่าแผนที ่กำหนด ซึ ่งเรื ่อ งนี้  
นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา ได้ชี ้แจ้งเพิ่มเติมว่าได้อธิบายให้ผู ้ควบคุมงานซึ่งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร ได้เข้าใจถึงแผนงานก่อสร้างที่จะคุยกับผู้รับเหมาให้ควรดำเนินการ เพื่อให้งานก่อสร้างเสร็จตาม
กำหนดได้ 
  ประธานเสริมว่า การแต่งตั้งคณะทำงานฯ ชุดนี้มีผลดีทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาครเริ่มคลีคลายลง ทั้งปัญหาการก่อสร้างตึกสำนักงานที่มีแนวโน้มก้าวหน้าขึ้น และปัญหาการร้องเรียน  
มีการถอนเรื่อง สำหรับเรื่องที่เหลืออยู่ก็ทยอยยุติลง และไม่มีการร้องเรียนเพิ่ม 
  ที่ประชุมเสนอว่า เรื่องที่เกิดขึ้นกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรหยิบยก 
ขึ้นมาถอดเป็นบทเรียนอาจเรียกว่า “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครโมเดล” เช่น  
 1. การก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณจำนวนมาก กระบวนการ e-bidding อาจดำเนินการในระดับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนหรือไม่ เนื่องจากมีความพร้อมของบุคลากรด้านกฎหมาย ด้านพัสดุ มากกว่าที่วิทยาลัย
ชุมชน หรือตามความพร้อมของแต่ละวิทยาลัยชุมชน ที่ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนมอบ นอกจากนี้อาจ
เพ่ิมเติมคุณสมบัตเิรื่อง งบดุลของบริษัท สภาพคล่องด้านการเงินของบริษัทท่ีจะเข้ามา e-bidding ด้วยหรือไม ่ 
 2. เรื ่องการร้องเรียนที่มีจำนวนมาก ประเด็นนี้ มีทั ้งทางบวกและลบ ทางบวกทำให้เราทราบถึง
ปัญหาที่ถูกเก็บไว้ ถ้าไม่มีการร้องเรียนจะทำให้ไม่ทราบปัญหา เช่น เรื ่องพัสดุที่หายไปจำนวนกว่า 300 ชิ้น  
ทำให้เห็นว่าสถาบันวิทยาลัยชุมชนหย่อนยานในการ กำกับ ติดตาม ให้ความรู้ด้านกฎหมาย หรือสร้างความเข้าใจ
ในการดำเนินการที่ถูกต้องกับวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้ หากการร้องเรียนเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผล หรือไม่มีมูลความจริง
ทำให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสียหาย ก็จะต้องมีการสอบสวนและดำเนินการทางวินัยกับผู้ร้องต่อไป 

มติ 

 รับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาสร้างแนวทางที่เข้มแข็งของการกำกับ ติดตาม 
การให้ความรู้ด้านกฎหมาย การควบคุมและตรวจสอบภายใน การประเมินผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล การก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณจำนวนมากบางกรณีควร
ดำเนินการในระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน หรือดำเนินการอยู่ในระดับวิทยาลัยชุมชนที่มีความพร้อม ทั้งนี้ ต้องไม่
เป็นการริดรอนอำนาจของวิทยาลัยชุมชน หรือเป็นการดึงอำนาจมาไว้ส่วนกลาง 

 

 

 



๘ 
 

วาระท่ี 6.2 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันครั้งต่อไป 

 ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 11/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ในวันอังคารที ่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมมชน 3 ชั ้น 9          
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับ             
ปิดการประชุม 

มติ 

 รับทราบ 

  
 
ปิดประชุมเวลา 16.10 น.  
 
นายเจษฎา อาจฉายา 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

      
นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


